



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียรใหญ่ ถนนภักดีฤทธิ์ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่ นศ ๐๖๓๓ (๑)/พิเศษ วันที่ ๑๕ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรียโรและกรณี
การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน สาธารณสุขอำเภอเชียรใหญ่

เรื่องเดิม

ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐส่งหลักฐานที่แสดงถึงการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีเรียโรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ลงในระบบรายงานเรียโรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด (MOPH Soliit Report System : MSRS) รอบ ๖ เดือนแรก ภายใน ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗

ข้อพิจารณา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีเรียโรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ลงในระบบรายงานเรียโรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด (MOPH Soliit Report System : MSRS) เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรนำรายงานดังกล่าวเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ของสำนักงานฯ ต่อไป

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดโปรดทราบ และอนุมัติให้เผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ของสำนักงานฯ ต่อไป

(นายไตรรงค์ คงดี)




นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ทราบ/อนุมัติ

(นายสมวงศ์ แก้วเกตุ)

สาธารณสุขอำเภอเชียรใหญ่

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียรใหญ่
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่องแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๗
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช วัน/เดือน/ปี : ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ หัวข้อ MOIT ๑๙ หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีเรียไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) ๑) บันทึกข้อความรายงานผลผู้บังคับบัญชา ๒) รายงานการเรียไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จากระบบ MSRS Link ภายนอก: www.chaiyanaidhs.com หมายเหตุ :	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นายไตรรงค์ คงดี) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายสมวงศ์ แก้วเกตุ) ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอเชียรใหญ่ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นายไตรรงค์ คงดี) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗	